



---

PARA SA : **Lahat ng kasapi at kawani ng CARD MRI Operations (CARD Inc., CARD Bank, CARD SME, CARD RBI), Microinsurance Supervisors at Coordinators**

MULA SA : CPMI Officer-in-Charge  
CaMIA President

PETSA : January 1, 2023

TUNGKOL SA : **ER Care Health Coverage (Promo Extension)**

MEMO REF. NO. : **CPMI-SALES-2023-03**

---

**Mahalagang Anunsyo:**

Magandang araw!

Kaugnay ng ipinalabas na memorandum patungkol sa “ER Care Health Coverage Promo Extension” noong July 1, 2022, nakasaad dito na ang nabanggit na Promo ay magtatapos sa darating na December 31, 2022, kung kaya’t napagdesisyunan ng pamuuan ng CaMIA at CPMI na palawigin ito upang maipagpatuloy ng ating mga miyembro ang kanilang Seguro sa ER Care. Ito ay magsisimula ng January 1, 2023 hanggang June 30, 2023.

Narito ang gabay at karagdagang impormasyon para sa promo na ito.

1. Qualified at sakop lamang nito ang mga bumili at may aktibong ER Care Policy.
2. Nasasakop dito ang lahat ng HMOs, Philhealth, Malasakit Center or anumang tulong pinansyal na nakuha mula sa ibang institusyon ng Nakaseguro.
3. Ang basis ng pagbabayad ng claim para sa mga Nakaseguro ay ang kanilang magiging Hospital bill or Statement of Account (SOA) magmula ng sila ay maidala sa Emergency Room.



4. Kailangan pa din maisubmit ng Nakaseguro ang mga requirements para sa kanyang claim upang maverify kung ito ay pasok sa ating claims guidelines.
5. Sakop ng promong ito ang mga claims na mapa-file mula January 1, 2023 hanggang June 30, 2023.

**Tandaan:** Kung sakaling hindi naibawas sa mismong bill ang tulong pinansyal na nakuha sa Malasakit Center o anumang tulong pinansyal na nakuha mula sa ibang institusyon, kailangang magpasa pa rin ng opisyal na dokumento/resibo bilang patunay kung magkano ang nakuhang tulong pinansyal upang maisama sa mababayaran na claim sa Nakaseguro.

Narito ang listahan ng mga requirements para sa inyong gabay.

Benefits	Notice of Claim	Incident Report	Medical Certificate	Statement of Account Official Receipts or Hospital Billing	Release of Claims	Driver's Liscence	ER Care POC	Total Requirments Needed
Accident ER	x	x	x	x	x	x	x	7
Sickness ER	x		x	x	x		x	5
Daily Sickness Hospitalization (DSHB)	x		x	x	x		x	5
Daily Accident Hospitalization (DAHB)	x	x	x	x	x	x	x	7
Surgical ER	x		x	x	x		x	5
Maternity ER	x		x	x	x		x	5

Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta!

MELINDA GRACE M. LABAO  
Officer-in-Charge, CPMI

VENER S. ABELLERA  
President, CaMIA

Noted by:

ARISTEO A. DEQUITO  
CARD MRI Managing Director